



# 7

## ฐานการประมวลผล พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### 1 ฐานพันธสัญญา

Contract :

การประมวลผลข้อมูลที่เป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล ใช้ได้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการประมวลผล Sensitive Data และจำกัดการประมวลผลเฉพาะข้อมูลของเจ้าของข้อมูลที่เป็นคู่สัญญา

### 2 ฐานหน้าที่ผูกมัดตามกฎหมาย

Legal Obligation :

กรณีการประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ควบคุมข้อมูล จะต้องระบุได้อย่างชัดเจนว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอำนาจ

### 3 ฐานประโยชน์ที่สำคัญแห่งชีวิต

Vital Interests :

กรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปกป้องประโยชน์สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น เช่น ป้องกันอันตรายร้ายแรงอันอาจเกิดต่อสุขภาพและชีวิต ด้วยการประมวลผลข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลอ่อนไหว ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เจ้าของข้อมูลอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้

### 4 ฐานภารกิจของรัฐ

Public Interest :

กรณีที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย ผู้ที่จะประมวลผลข้อมูลมักเป็นเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐ รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้เพื่อผลประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย

### 5 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

Legitimate Interests :

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การบันทึกวงจรปิดเพื่อป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

### 6 ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ

Archives/Research/Statistic :

ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลได้บนพื้นฐานของการทำบันทึกจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติต่าง ๆ โดยต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

### 7 ฐานความยินยอม

Consent :

กรณีที่เจ้าของข้อมูลสมัครใจ ยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลได้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้ยอมรับหรืออนุญาตให้มีการประมวลผล เจ้าของข้อมูลสามารถเลือกที่จะปฏิเสธได้ และหากเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะปฏิเสธผู้ควบคุมข้อมูลก็ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้



ศึกษาเพิ่มเติมที่

- รมร.นิต. (2564). 7 Lawful Basis for Processing พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล.
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- Natthorn Subhasaram. (2565). และ 7 ฐานทางกฎหมายประมวลผลข้อมูล "ผ่านฉลุย" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.